



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๘๐

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๑๗๘

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๕๕๖



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัมรินทร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปร่วมประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๐๕๔



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูง จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๘๐

(ร่าง) สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย	<p>๑. ขอชื่นชมการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นงานตามภารกิจ งานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และงานที่บูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่น</p> <p>๒. การประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเสมอ ขอให้กระทรวงมหาดไทย จัดทำรายการติดตามงาน (Checklist) เพื่อเป็นคู่มือดำเนินการ และติดตามงานได้ครบในทุกประเด็น อาทิ ด้านความมั่นคง โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนภูมิภาค</p>	
การตรวจสอบการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค	<p>การประปาส่วนภูมิภาค (นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค)</p> <p>การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้เร่งตรวจสอบกรณีข้อแฉของนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ กรณีการตรวจสอบการทุจริตของ กปภ. และขอชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. กรณีการจัดซื้อแก๊สคลอรีนเหลว ได้ดำเนินการตรวจสอบ พบว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้าง เหตุที่ไม่มีการ e-Auction เนื่องจากมีผู้ยื่นประมูลเพียงรายเดียว จึงไม่เข้าเกณฑ์การทำ e-Auction และมีการต่อรองราคาซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๕ รัฐไม่ได้เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด และสัญญาเดิมจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หากมีการยกเลิกสัญญาก่อนต่อสัญญาใหม่ จะส่งผลให้แก๊สคลอรีนเหลวไม่เพียงพอต่อปริมาณที่ต้องการใช้ผลิตน้ำประปา</p> <p>๒. กรณีการวางท่อจำหน่ายน้ำประปาที่ไม่ได้มาตรฐานที่ หัวหิน - ปรานบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการดำเนินการสอบสวนทั้งทางด้านวินัยและลงโทษผู้กระทำความผิดในฐานะประมาทเลินเล่อทำให้ กปภ. เสียหายอย่างร้ายแรง และมีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับผู้รับจ้างรายนี้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดีของศาลปกครองกลาง</p> <p>๓. กรณีการยื่นเอกสารค้ำประกันปลอม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และการส่งย้ายพนักงานที่ร้องเรียน กปภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินมาตรการลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานเรียบร้อยแล้ว ในส่วนพนักงานที่ร้องเรียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงศาลแรงงานได้มีคำพิพากษาเป็นอันยุติว่าการโยกย้ายเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๔. สำหรับกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการ e-Auction ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง กปภ. นำมาใช้โดยอนุโลม ดำเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน และหากมีข้อร้องเรียนจะมอบหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีมูลเหตุในการกระทำผิดจริงจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป</p>	

	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การจัดซื้อแก๊สคลอรีนเหลว ให้เตรียมข้อมูลชี้แจงให้ชัดเจนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง ความจำเป็นต้องการใช้ และผลการต่อรองราคาที่ไม่แพงตามข้อกล่าวหา</p> <p>๒. กรณีการวางท่อจำหน่ายน้ำประปาที่ไม่ได้มาตรฐานของ กปภ. เขต/กปภ. สาขา ให้กำหนดมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. กรณีการสั่งย้ายพนักงานที่ร้องเรียนปัญหาการทุจริต ให้ดำเนินการตรวจสอบว่ามี การย้ายโดยชอบธรรมหรือไม่ เพื่อเป็นกลไกการป้องกันการทุจริต ห้ามมิให้เกิด การย้ายงานโดยมิชอบ</p> <p>๔. กรณีการกล่าวหาการทุจริตอันเป็นเท็จ หากเกิดความเสียหายและกระทบต่อ ความน่าเชื่อถือขององค์กร ให้ดำเนินการทางกฎหมาย และชี้แจงให้สื่อมวลชน รับทราบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความมั่นใจกับสังคมและให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้าง</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)</p> <p>๑. การแถลงข่าวการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริต ให้สรุปแยกเป็นกรณี ระบุห้วง เวลาให้ชัดเจน ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร</p> <p>๒. กำชับการกำกับดูแล บริหารงาน กปภ. ภาค/ เขต ให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	กปภ.
<p>สรุปข่าวสารสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหาความ มั่นคงแบบบูรณาการ (คมบ.)</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)</p> <p>ด้านการต่างประเทศ</p> <p>๑. การประชุมผู้นำ G๒๐</p> <p>ในการประชุมผู้นำ G๒๐ เมื่อ ๔ -๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ นครหางโจว สาธารณรัฐ ประชาชนจีน นายกรัฐมนตรี ได้หารือแบบทวิภาคีกับ ประธานาธิบดีจีน ซึ่ง ปธน.จีน ได้กล่าวว่าทั้ง ๒ ประเทศควรส่งเสริมการประสานงานและแสวงหาความร่วมมือ เพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ของทั้ง ๒ ประเทศ และ เอเชียโดยรวม</p> <p>๒. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ - ๒๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่าง ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๕๙ จะมีผู้นำภายนอกอาเซียนเข้าร่วมด้วย โดยคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างให้อาเซียนเป็นประชาคมที่เข้มแข็ง และการส่งเสริมความเป็นเอกภาพ รวมทั้งประเด็นปัญหาหมอกควันข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น</p> <p>๓. การเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนต่างชาติในไทย</p> <p>วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ กลุ่มแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ยื่น หนังสือต่อเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซีย ยกเลิกข้อกล่าวหา ร้องหัวหน้าพรรคกรรมกรมาเลเซีย ตามกฎหมายว่าด้วยการปลุก ระดมมวลชน และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ กลุ่มคนลาวรุ่นใหม่ปรับใช้เผด็จการ หรือฟรีลาว (Free Laos) เข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานสหประชาชาติ ประจำประเทศ ไทย เรียกร้องให้รัฐบาล สปป.ลาว ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน</p>	

สถานการณ์ภายในประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง

๑. ข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และข้อห่วงใยของ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร

๑.๑ ในการประชุมหน่วยงานความมั่นคง รอง นรม./รมว. กท./ผอ.ศมบ. ขอให้กระทรวงมหาดไทยย้ำจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ บูรณาการกล้องวงจรปิด (CCTV) ร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการและติดตามผลแล้ว

๑.๒ รมช.กท./รอง ผอ.ศมบ. ขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตำรวจร่วมกันดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรงกรณีปรากฏข่าวสารการข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก

๒. สถานการณ์การเมือง

๒.๑ กลุ่มนักวิชาการ และพรรคการเมืองบางกลุ่ม ได้วิจารณ์กรณีการเพิ่มจำนวนสนช. ว่าหากแต่งตั้งบุคคลจาก ๓ เหล่าทัพ หรือ ตำรวจ สังคมจะมองว่าเป็นการตอบแทนต่อกองทัพ ดังนั้น จึงควรคัดเลือกจากภาคประชาสังคม หรือนักกฎหมายที่มีประสบการณ์เพื่อถ่วงดุลอำนาจที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

๒.๒ กระแสการวิจารณ์ว่า รัฐบาลและ คสช. ต้องการสืบทอดอำนาจยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงาน

๓. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ผลการสำรวจของสถาบันพระปกเกล้า เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ/การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ผลปรากฏว่า ร้อยละ ๘๕.๘ เชื่อมั่นต่อการทำงานของทหาร ร้อยละ ๘๔.๖ เชื่อมั่นต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี และร้อยละ ๘๕.๓ พึงพอใจการแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ด้านผลการสำรวจของสวนดุสิตโพล เรื่อง ความเชื่อมั่นของคนไทยต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ผลปรากฏว่าประชาชนร้อยละ ๗๒.๑๕ มีความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี และร้อยละ ๖๐.๙๔ มีความเชื่อมั่นต่อคณะรัฐมนตรีในภาพรวม

กรุงเทพมหานคร (นายทวิศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง)

ภาพรวมการบริหารผ่านศูนย์ควบคุมระบบจราจร แบ่งกล้อง CCTV ออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. กล้องแบบ Online ซึ่งมีการส่งสัญญาณภาพและจัดเก็บข้อมูลใน Stand Storage ของศูนย์ควบคุมระบบจราจร

๒. กล้องแบบ Stand alone ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลภาพใน DVR ของตัวกล้อง เมื่อเกิดเหตุ จะดึงข้อมูลตามรหัสประจำกล้อง ซึ่งระบบกล้องแบบ Online สามารถเรียกดูบันทึกภาพจากศูนย์ควบคุมระบบจราจรได้ทันที กล้องระบบ Stand alone เจ้าหน้าที่จะไปนำข้อมูลจาก DVR ที่บันทึกในกล้องสามารถกู้ข้อมูลย้อนหลัง ๓๐ วัน

การบำรุงรักษา ระบบกล้องแบบ Stand alone ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับความผิดปกติ ซึ่งจะแจ้งเตือนศูนย์ควบคุมระบบจราจร เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและซ่อมได้อย่างรวดเร็ว

	<p>ปัจจุบัน กทม. มีศูนย์ควบคุมระบบจราจร CCTV จำนวน ๑๒ ศูนย์ย่อย ครอบคลุม ๖ เขต เพื่อบริหารจัดการจราจร และดูแลรักษาความเรียบร้อยในพื้นที่ อยู่ระหว่างประสานศูนย์การค้า และร้านค้าเอกชน เช่น ๗-๑๑ ในการเชื่อมต่อภาพ ให้สามารถใช้เพื่อการเฝ้าสังเกตการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อยด้วย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ทหารเรือและเตรียมวางมาตรการ แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ปก. ปค. และ สด. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ภูมิภาคมีแนวทางดำเนินการ การลดพื้นที่เผาป่า ได้ทันสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๒. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มคนลารุ่นใหม่ปรับใช้เผด็จการ หรือฟรีลาว (Free Laos) เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่</p> <p>๓. แนวทางบูรณาการกล้อง CCTV ให้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ระบบเฝ้าสังเกต จอมอนิเตอร์ (Monitor) ให้เจ้าของกล้อง CCTV รับผิดชอบดำเนินการ และระบบ เก็บบันทึกข้อมูล หากพื้นที่ใดไม่มีให้พิจารณาติดตั้งเพื่อให้มีความเชื่อมโยงเฝ้าระวัง เต็มพื้นที่ พร้อมประสาน กทม. เพื่อศึกษาระบบการตรวจสอบเฝ้าระวังพื้นที่ด้วย กล้อง CCTV และเป็นแนวทางการบริหารจัดการในภูมิภาคต่อไป</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)</p> <p>๑. มอบ ปค. ดำเนินการด้านการข่าวติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มคนลารุ่นใหม่ปรับ ใช้เผด็จการ หรือฟรีลาว (Free Laos) ในพื้นที่</p> <p>๒. แนวทางบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังนี้</p> <p>๒.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ และเอกชนที่มี กล้อง CCTV เพื่อสำรวจ กำหนดจุดสำคัญเพื่อติดตั้งกล้อง เช่น จุดท่องเที่ยว จุดพื้นที่เสี่ยง จุดพื้นที่ชุมชน เป็นต้น</p> <p>๒.๒ กำหนดระยะเวลาการเก็บบันทึกข้อมูลร่วมกันให้ชัดเจน</p> <p>๒.๓ มีมาตรการบำรุงรักษากล้องอย่างต่อเนื่อง และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>๒.๔ ให้มีการเฝ้าสังเกตจอมอนิเตอร์ ซึ่งอาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นหรือ ท้องที่ ตามศักยภาพของพื้นที่</p> <p>๓. มอบ ศสส.สป.มท. และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล) ประสาน กทม. เพื่อศึกษาระบบการตรวจสอบเฝ้าระวังพื้นที่ด้วยกล้อง CCTV จุดติดตั้ง ระยะเวลาการเก็บบันทึกข้อมูล การบำรุงรักษา การเฝ้าระวัง ซึ่งอาจแบ่ง พื้นที่รับผิดชอบ เป็นพื้นที่ชุมชน เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่ทั่วไป รวมถึง แนวทางการบริหารจัดการใช้ประโยชน์กล้องเอกชน</p>	<p>ปก./ปค./สด.</p> <p>ปค.</p> <p>ศสส.สป.มท./ รอง ผวจ. ปทุมธานี (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล) /กทม.</p> <p>ปค.</p> <p>ศสส.สป.มท./ รอง ผวจ. ปทุมธานี (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)</p>
<p>การพัฒนาเส้นทางสัญจร ทางน้ำคลองผดุงกรุง เกษมและคลองโอง่าง</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและ ขนส่ง)</p> <p>๑. เส้นทางเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ท่าเรือเดิม ๙ ท่า ในคลองผดุงกรุงเกษม ได้ปรับปรุงท่าเรือจำนวน ๓ ท่า ได้แก่ ท่าเรือณพวงศ์ ท่าเรือยศเส และท่าเรือแยกหลานหลวง และอยู่ระหว่างก่อสร้างท่าเรือใหม่ ๑ ท่า</p>	

	<p>(ท่าตลาดเทวราช) คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>๒. เปิดทดลองเดินเรือให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยใช้เรือ ๔ ลำ บรรทุกได้ลำละ ๑๒ ที่นั่ง พร้อมมีเสื้อชูชีพเพื่อมาตรฐานความปลอดภัย การเดินเรือ ว่างรับส่งไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกวัน</p> <p>๒.๑ กำหนดให้บริการในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เป็น ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้าเวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๐๙.๐๐ น. เรือออกทุก ๒๐ นาที ช่วงกลางวัน เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. เรือออกทุก ๓๐ นาที ช่วงเย็น เวลา ๑๖.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น. เรือออกทุก ๒๐ นาที</p> <p>๒.๒ กำหนดให้บริการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น. เรือออกทุก ๓๐ นาที</p> <p>ทั้งนี้ กทม. ได้ลงพื้นที่พร้อมประชาสัมพันธ์การทดลองการเดินเรือให้ประชาชนในพื้นที่ทราบก่อนเปิดให้บริการ</p> <p>๓. สถิติผู้ใช้บริการเรือคลองผดุงกรุงเกษม</p> <p>๓.๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ แบ่งเป็นผู้รับบริการ รอบเช้า ๑๔๔ คน รอบกลางวัน ๓๒๔ คน รอบเย็น ๔๐๘ คน รวมทั้งหมด ๘๗๖ คน</p> <p>๓.๒ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ แบ่งเป็นผู้รับบริการ รอบเช้า ๒๒๒ คน รอบกลางวัน ๕๖๖ คน รอบเย็น ๒๙๘ คน รวมทั้งหมด ๑,๐๘๖ คน</p> <p>จากการเปิดทดลองการเดินเรือ ๒ วัน พบว่ามีผู้สนใจใช้บริการจำนวนมาก และมีผู้โดยสารตกค้างบางส่วนเนื่องจากขีดความสามารถในการให้บริการสามารถรองรับได้เพียง ๘๐๐ คน/วัน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. เน้นย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัย ให้มีอุปกรณ์ชูชีพประจำเรือ ควบคุมไม่ให้เรือบรรทุกเกินน้ำหนัก กำชับนายเรือเรื่องวินัยและคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินเรือ การดูแลรักษาความสะอาดของเรือและบริเวณท่าเรือ</p> <p>๒. เตรียมแผนสำหรับขยายการให้บริการ การเพิ่มจำนวนเรือ รวมถึงจัดทำข้อมูลเพื่ออนุมัติของงบประมาณดำเนินโครงการ</p> <p>๓. ให้หารือกองทัพเรือ เพื่อหาแนวทางดำเนินโครงการร่วมกันหรือขออนุเคราะห์เรือสำหรับให้บริการประชาชน แล้วรายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๔. เร่งรัดการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือ เส้นทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่ม และเพื่อเตรียมเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบ</p>	<p>กทม.</p>
<p>ติดตามประเด็นเพิ่มเติม (กทม.)</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว ให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในส่วนที่สามารถดำเนินงานได้เพื่อไม่ให้เกิดการก่อสร้างชะงัก หรือสะดุดลง</p> <p>๒. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การเตรียมการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ขอให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</p>	<p>กทม.</p>

	<p>๓. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ดังนี้</p> <p>๓.๑ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน</p> <p>๓.๒ นำแผนที่คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มาประกอบการวางแผน โดยอธิบายให้เห็นชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้น ข้อดี และผลกระทบในด้านต่างๆ การดำเนินชีวิต จราจร การเดินทางข้าม กทม. มีที่สะพานหมู่บ้านที่เกิดขึ้น ความจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงประมาณการจำนวนรถยนต์ในอนาคต</p> <p>๓.๓ รายงานความคิดเห็นของผู้ออกแบบ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากสภาสถาปนิก และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แล้วประมวลข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง</p> <p>๔. การจัดระเบียบพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณป้อมมหากาฬ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายมีแนวทางเลือก ดังนี้</p> <p>๑. แนวทางเลือกให้สร้างอุโมงค์แทนการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ซึ่งทางเลือกนี้ที่ประชุมเห็นว่าอุโมงค์ช่วยลดปัญหาไม่ได้ เพราะมีทางเข้า – ออก แคหัวและท้าย หากเป็นการสร้างสะพานจะเชื่อมต่อเส้นทางได้ทั้งหมด ๙ จุด</p> <p>๒. ความสวยงาม การบดบังทัศนียภาพของอาคารรัฐสภาหลังใหม่ ซึ่งเมื่อดูจากโมเดลของกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วนั้น ตัวสะพานไม่ได้บดบังความสวยงามของตัวอาคาร และในการขมิ้วหรือความสวยงามของตัวอาคารนั้นสามารถขมจากฝั่งตรงกันข้ามของอาคารรัฐสภา</p>	
<p>การบริหารจัดการขยะ</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>การบริหารจัดการขยะตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี และตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔) ได้แจ้งให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>๑. ขับเคลื่อนให้เป็นจังหวัดสะอาด โดยมีกิจกรรมหลายประการ เช่น ลดขยะ และมีจุดรวมมูลฝอยทุกชุมชน (ขยะอันตราย) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ส่งการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ จังหวัดได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว</p> <p>๒. ด้านกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอร่าง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการให้ตั้งคณะกรรมการ ๑๕ ท่าน เพื่อพิจารณาการแปรญัตติ ๗ วัน โดยมีนายชาญวิทย์ เวชราภรณ์ เป็นประธานกรรมการ และนายจรินทร์ จักกะพาก เป็นเลขานุการ กำหนดประชุมทุกวันศุกร์เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ขณะนี้ประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง และเมื่อกฎหมายใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจะได้นำมาดำเนินการ ๒ ประการคือ</p>	

	<p>๒.๑ ออกกฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆ</p> <p>๒.๒ ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคัดแยก เก็บ ขน กำจัด มูลฝอย และการจัดหาประโยชน์จากขยะมูลฝอยฯ ซึ่งจะทำให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หลังจากกฎหมายใช้บังคับ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในเรื่อง กฎหมาย ให้ดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด นายอำเภอ ดำเนินการไปพลางก่อนโดยไม่ต้องรอตัวกฎหมาย</p> <p>๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ รมรณรงค์ ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเอง</p> <p>๓. วางแผนการประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับ ประชาชนอย่างไร เช่น การประชาสัมพันธ์ Zero-waste ของ อปท.</p>	<p>สท./สน.สป.</p>
<p>ผลการจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี</p>	<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๕ ได้แก่</p> <p>๑.๑ เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ</p> <p>๑.๒ รักษาบรรดกทางวัฒนธรรมของผ้าไทยที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้</p> <p>๑.๓ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ๘๓๙,๕๒๙,๒๘๐ บาท</p> <p>๑.๔ สานต่อนโยบายรัฐบาล ในเรื่องการลดหย่อนภาษี และให้ OTOP ที่พร้อม เข้าสู่ระบบภาษีของรัฐ</p> <p>๑.๕ ชาวบ้านได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๖๕,๐๙๗ ครัวเรือน</p> <p>๒. กิจกรรมที่น่าสนใจ</p> <p>๒.๑ Shop ช่วยชาติ ยอดจำหน่าย ๒๔,๑๘๘,๗๙๙ บาท</p> <p>๒.๒ การเจรจาธุรกิจ มูลค่า ๕๕,๕๒๙,๗๐๓ บาท</p> <p>๒.๓ มูลนิธิศิลปาชีพฯ ยอดจำหน่าย ๑๗,๔๙๖,๒๓๓ บาท</p> <p>๒.๔ OTOP Trader ยอดจำหน่าย ๘,๐๙๕,๖๓๖ บาท</p> <p>๒.๕ เสื้อผ้าสำเร็จรูปและการวัดตัดเย็บ ยอดรายได้ ๑๖,๖๖๓,๓๕๐ บาท</p> <p>๓. ผลการประเมินการจัดงาน (ความพึงพอใจสูงสุด ๓ ลำดับแรก)</p> <p>๓.๑ ผู้ประกอบการ มีผลความพึงพอใจ ด้านสถานที่ในการจัดงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐ การประสานงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๐ ระยะเวลาการจัดงาน ๙ วัน คิดเป็นร้อยละ ๘๕</p> <p>๓.๒ ชาวไทยเข้าชมงาน มีผลความพึงพอใจ การได้มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุน ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๐ ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๐ ด้าน ระยะเวลาการจัดงาน ๙ วัน คิดเป็นร้อยละ ๘๓</p> <p>๓.๓ ชาวต่างชาติเข้าชมงาน มีผลความพึงพอใจ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๐ รูปแบบการจัดงาน และการรักษาความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๐ การประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๐</p>	

	<p>๔. ข้อเสนอแนะ</p> <p>๔.๑ ราคาสินค้าควรสอดคล้องกับคุณภาพสินค้า และมีมาตรฐานด้านราคา</p> <p>๔.๒ ควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้า เช่น สื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เพราะงานลักษณะ Event นานๆ จะจัดครั้งหนึ่งไม่สามารถหาสินค้าที่ต้องการได้</p> <p>๔.๓ อาหารที่จำหน่ายภายในงานยังไม่หลากหลาย ควรเพิ่มอาหารและควบคุมราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม</p> <p>๔.๔ ควรกระจายการจัดงานลักษณะนี้ออกสู่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าไทย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของ OTOP ให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๒. เชื่อมโยงการส่งเสริมศิลปาชีพพร้อมกับการพัฒนา OTOP เพื่อสืบสานวัตถุประสงค์การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และสื่อสารให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงที่มาพร้อมเชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด เข้ากับการทำงานตามภารกิจของ พช.</p> <p>๓. ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเกี่ยวข้องการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. นำเสนอข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช. ๒ค. และ จปฐ. เพื่อชี้แจงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในที่ประชุมครั้งถัดไป</p>	พช.										
<p>การบูรณาการการแก้ไข ปัญหาผักตบชวาและ วัชพืช</p>	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและ ผังเมือง)</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีบัญชาให้กรมโยธาธิการและผังเมือง นำผลการดำเนินงานกำจัดผักตบชวา รายงานต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จากการประชุมเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอว่าเนื่องจากผักตบชวามีการแพร่กระจาย และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การกำจัดให้หมดไปได้นั้นจะต้องใช้เครื่องจักรกลเฉพาะและเครื่องจักรกลที่มีขนาดใหญ่ หากเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กต้องมีการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและใช้หลักการประชารัฐ โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและดำเนินการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน</p> <p>๑. ข้อมูลการสำรวจผักตบชวาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีปริมาณทั้งสิ้น ๖,๑๙๕,๑๖๐ ตัน จาก ๓,๒๑๒ แห่ง ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="446 1747 1085 1993"> <tr> <td>ภาคกลาง</td> <td>จำนวน ๒,๗๘๒,๙๖๖ ตัน</td> </tr> <tr> <td>ภาคเหนือ</td> <td>จำนวน ๑๓๗,๗๖๖ ตัน</td> </tr> <tr> <td>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</td> <td>จำนวน ๒,๔๑๙,๘๗๙ ตัน</td> </tr> <tr> <td>ภาคตะวันออก</td> <td>จำนวน ๒๔๖,๕๗๒ ตัน</td> </tr> <tr> <td>ภาคใต้</td> <td>จำนวน ๖๐๗,๙๗๗ ตัน</td> </tr> </table>	ภาคกลาง	จำนวน ๒,๗๘๒,๙๖๖ ตัน	ภาคเหนือ	จำนวน ๑๓๗,๗๖๖ ตัน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน ๒,๔๑๙,๘๗๙ ตัน	ภาคตะวันออก	จำนวน ๒๔๖,๕๗๒ ตัน	ภาคใต้	จำนวน ๖๐๗,๙๗๗ ตัน	
ภาคกลาง	จำนวน ๒,๗๘๒,๙๖๖ ตัน											
ภาคเหนือ	จำนวน ๑๓๗,๗๖๖ ตัน											
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน ๒,๔๑๙,๘๗๙ ตัน											
ภาคตะวันออก	จำนวน ๒๔๖,๕๗๒ ตัน											
ภาคใต้	จำนวน ๖๐๗,๙๗๗ ตัน											

๒. ฝั่งแบ่งพื้นที่บูรณาการ

๒.๑ แม่น้ำขนาดใหญ่ เช่น เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง จะให้หน่วยงานที่มีเครื่องจักร เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า ดำเนินการ และให้ทหาร ท้องถิ่นร่วมสนับสนุน

๒.๒ แม่น้ำขนาดเล็กและคลองสาขา (เชื่อมต่อแม่น้ำใหญ่)

๒.๒.๑ มีประตูระบายน้ำ มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการกำจัดผักตบชวาก่อนระบายน้ำออก

๒.๒.๒ ไม่มีประตูระบายน้ำ มอบหมายให้อำเภอกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดกั้น กำจัดไม่ให้เข้าสู่แหล่งน้ำใหญ่

๒.๓ เหนือเขื่อน/ประตูระบายน้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของกรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมประมง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล

๒.๔ แหล่งน้ำปิด หนอง บึง

๒.๔.๑ ขนาดใหญ่ มอบหมายให้กรมประมง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ และผังเมืองโดยผังเมืองจังหวัด และหน่วยทหารร่วมกับท้องถิ่นสนับสนุน

๒.๔.๒ ขนาดเล็ก มอบหมายให้อำเภอ อปท. กรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยทหารและท้องถิ่นสนับสนุน

๓. ข้อเสนอของกรมที่จะดำเนินการ

๓.๑ ร่างคำสั่งคณะกรรมการ ดังนี้

๓.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานทหาร ร่วมเป็นกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเลขานุการ

๓.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานทหารในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะทำงาน อธิบดีโยธาธิการและผังเมือง เป็นเลขานุการ

๓.๑.๓ แต่งตั้งคณะปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานทหารในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะทำงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นเลขานุการ

๔. การเตรียมความพร้อม

๔.๑ แจ้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัดสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่และจำนวนผักตบชวาและวัชพืช เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

๔.๒ เตรียมจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ลุ่มน้ำภาคกลางตอนล่างและเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

๔.๓ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช โดยมีปฏิทินการปฏิบัติงาน ดังนี้

๔.๓.๑ ช่วงเดือนกันยายน ดำเนินการสำรวจปริมาณผักตบชวา แต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแบ่งพื้นที่การทำงาน

๔.๓.๒ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้รายงานผลดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์ และสรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑. มอบปลัดกระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทาง มาตรการการบูรณาการแก้ไขปัญหาฝักตบชวา
๒. สืบค้นและจัดทำข้อมูลเครื่องจักรที่จะใช้ในการกำจัดฝักตบชวา ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่
๓. ชี้แจงข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบถึงแนวทางดำเนินงาน วิธีการกำจัดที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ฝักตบชวาที่กำลังกำจัดไปแล้วขยายพันธุ์ได้อีก
๔. เร่งรัดท้องถิ่น (อปท.) ให้ดำเนินการในแหล่งน้ำปิด หนอง บึง ขนาดเล็ก
๕. ประสานแนวทางปฏิบัติไปยังกรมชลประทาน เพื่อบูรณาการ กำหนดระยะเวลา เปิด - ปิด ประตูน้ำ

รอง ปมท. (ส)/
ยผ./ปค./สผ.

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเกษฎา บุญราช)

แนวทางการบริหารงานในระดับพื้นที่หรือในส่วนภูมิภาค เพื่อกำหนดเจ้าภาพที่ชัดเจนในการทำงาน โดยแบ่งระดับการทำงาน เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

๑. ระดับนโยบาย มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายชยพล ธิติศักดิ์) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ

๒. ระดับการประสานการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

๒.๑ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือประมวลจำนวน พื้นที่ประสบปัญหา และเครื่องจักรกลที่มี โดยให้แบ่งพื้นที่และหน้าที่รับผิดชอบโดยได้วางกรอบการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑.๑ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

๒.๑.๒ ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒.๑.๓ กำหนดวิธีการ แผนการใช้เครื่องจักรกลในการกำจัดฝักตบชวา และกรอบงบประมาณดำเนินการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ฯลฯ)

๒.๒ มอบกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ จัดทำแนวทาง/มาตรการ หรือคู่มือดำเนินการบูรณาการการแก้ไขปัญหาฝักตบชวาให้จังหวัด

๓. ระดับปฏิบัติ หน่วยปฏิบัติคือ จังหวัด และอำเภอ

๓.๑ จัดประชุมวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด แนะนำแนวทางการจัดโครงสร้างในระดับจังหวัด อำเภอ ว่าจะมีการดำเนินงานอย่างไร เพื่อที่ทางจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

๓.๒ เปิดช่องทางการรายงานระดับปฏิบัติการ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานดำเนินการมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ต่อไป

รอง ปมท. (ส)/
ยผ.

สรุปผลการดำเนินงาน
ด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็น

<p>และประพจน์มิชอบที่ สำคัญของการ/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท. และ กทม. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>การดำเนินการตามพันธกิจ “มหาดไทย ใส่สะอาด” ๓ ภารกิจหลัก ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ๒. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น ๓. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อำเภอใสสะอาด” และ “อปท. ใสสะอาด” ทั่วประเทศไทย <p>ปมท. ได้เห็นนโยบายในการปรับบทบาทการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัด ระดับกระทรวง และระดับ สป. ในการทำหน้าที่ตรวจสอบก่อน (Pre - audit) เพื่อลดการกระทำผิด ประกอบกับการพิจารณาข้อมูลการร้องเรียนของ ป.ป.ช. และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>ศปท.มท. ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานใน ๓ ด้าน โดยเน้นที่การประหยัดงบประมาณของรัฐ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านการสร้างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และการประหยัดงบประมาณ ๒. ด้านการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) <p>ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ จะมีการจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ๒๕๕๙” ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดย ศปท.มท. ร่วมกับ สน.สป. ได้จัดทำเป็นวิดิทัศน์ ซึ่งจะนำเสนอวิดิทัศน์ดังกล่าวประกอบคำกล่าวเสนอผลงาน/รณรงค์เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมต่อต้านคอร์รัปชันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งนำเสนอทางสื่อสารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มท. ได้จริงจังกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพจน์มิชอบ</p> <p>สรุปผลการดำเนินงานผ่านการนำเสนอโดยวิดิทัศน์ “การดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพจน์มิชอบ มท.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอขอบคุณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้ดำเนินการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพจน์มิชอบ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐได้เป็นจำนวนมาก ๒. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักรู้ในการทำหน้าที่เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐที่ดี ต่อไป 	<p>ทุกหน่วยงาน</p>
<p>การเตรียมชี้แจงการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ - ๓ ของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>เตรียมชี้แจงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ - ๓ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐสภา ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมชี้แจงดังกล่าว</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>

คณะกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ โภกเมศ)

๑. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๑ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑.๒ นำเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ ๒ - ๓ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

๑.๓ นำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

๒. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหา พัสดุก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ สรุปได้ดังนี้

๒.๑ หลังจากทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว (วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวแล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ ๒) ให้ส่วนราชการดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๒

๒.๒ ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าการจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

(หนังสือ กวพ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)

๓. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นรายไตรมาส

ประเภทรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม งบประมาณร้อยละ	๙๖	๓๐	๒๒	๒๑	๒๓
รายจ่ายประจำปีงบประมาณร้อยละ	๙๘	๓๓	๒๒	๒๑	๒๒
รายจ่ายลงทุน งบประมาณร้อยละ	๘๗	๑๙	๒๒	๒๒	๒๔

	<p>๓.๒ รายงานประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p>๓.๓ รายงานลงทุน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น เริ่มกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเสร็จ (วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อกำหนดผู้กักเงินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ รายงานลงทุนปีเดียวจะต้องก่อกำหนดผู้กักเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายงานลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายงานลงทุนผูกพันรายการใหม่จะต้องก่อกำหนดผู้กักเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒</p>	
เรื่องอื่น ๆ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ มีข้อสั่งการเกี่ยวกับ มท. ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย ดูแลช่วยเหลือประชาชน และบูรณาการความร่วมมือของภาคประชาชนในการดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๑.๒ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดมาตรการเพิ่มความถี่ในการตรวจเส้นทางรถไฟของรถตรวจรางรถไฟ และจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเสนอให้กระทรวงมหาดไทย ดำรวจ ทหารร่วมตรวจรางรถไฟด้วย</p> <p>๒. การดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๒.๑ กำชับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ทั้ง ๓๗ อำเภอ ให้บูรณาการภาคประชาชนในด้านการข่าว ควบคู่กับการใช้กลไกของรัฐในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ อาจมีการประชุมเพื่อพบปะพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการอำเภอกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒.๒ กองทัพอากาศที่ ๔ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหน่วยงานเพื่อหามาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการลอบวางระเบิดทางรถไฟ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยควรมีบทบาทในการรับผิดชอบพื้นที่มากกว่าการร่วมตรวจเส้นทางรถไฟ</p> <p>๓. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กท. กำหนดประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>ปภ. ต้องพยายามผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน จำนวน ๕ ประเด็นสำคัญ (มาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด โบอนุญาตขับขี่ รถโดยสารสาธารณะ การคาดเข็มขัดนิรภัย) ซึ่งที่ประชุมจะต้องได้ข้อสรุปการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าว กรอระยะเวลาที่แล้วเสร็จเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากผลักดันไม่สำเร็จ กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการได้</p>	<p>ปค.</p> <p>ปค.</p> <p>ปภ.</p>

<p>เพียงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ เท่านั้น</p> <p>๔. การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา ตามคำเชิญของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยให้จัดเตรียมประเด็นและข้อเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เช่น สัญชาติ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) หรือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ เป็นต้น</p> <p>๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ให้ดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ทั้งในท้องถิ่นและท้องถิ่น โดยเน้นการลด Demand side และ Supply side</p> <p>๖. การจัดงานวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จ.ขอนแก่น ให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการ จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมและความเรียบร้อยของการจัดงานดังกล่าวด้วย</p> <p>๗. บทบาทการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ กำชับให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่รับทราบปัญหา และหาแนวทางช่วยเหลือ แก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่าให้มีการนำเสนอบกพร่องในการทำงาน เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน</p> <p>๘. การพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินกลางและบริเวณโดยรอบ (อาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม) ซึ่งมีการจัดทำแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual design) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาผู้ให้บริการออกแบบอาคาร โดยขอให้ ยผ. ติดตามรายละเอียดและความคืบหน้ารายงานให้ทราบด้วย</p> <p>๙. การวางและจัดทำผังเมือง ปี ๒๕๕๙ ยผ. ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ช่วยกำกับการวางและจัดทำผังประเทศและผังภาคให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม จัดทำแผนภาพซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ระบบราง ถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการพัฒนาผังเมืองของประเทศต่อไป</p> <p>๑๐. การจัดตั้งกรมการผังเมือง ให้จัดทำรายละเอียดภารกิจ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ภารกิจ และกรมการผังเมือง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลมีความพร้อมในการสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๑. การจัดทำหนังสือผลงานรัฐบาลรอบ ๒ ปี นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดทำหนังสือมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยให้คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตบ.) ซึ่งมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน ส่งประเด็น/หัวข้อสำคัญและขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสรุปประเด็นให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีความเชื่อมโยง โดยให้จัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ คตบ. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<p>สบจ.สป./ ปค.</p> <p>ปค./พช./สธ./ศอ.ปส.มท.</p> <p>สตร.มท.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ยผ./กทผ.</p> <p>ยผ.</p> <p>ยผ./กพร.สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>๑๒. มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป</p> <p>๑๓. สภามพรร้าง ต้นหญ้าและต้นไม้ขึ้นปกคลุมทั่วทั้งสนามกีฬาระดับตำบล (สนามฟุตบอล) อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ มท. เนื่องจากมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสารมวลชน กำชับท้องถิ่น/ท้องถิ่นที่มีให้เกิดปัญหาเช่นนี้ในพื้นที่อื่น และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้ว</p> <p>๑๔. การสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการออกเสียงประชามติ และการรักษาความสงบเรียบร้อย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การลดธงครึ่งเสา กรณีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานถึงแก่อสัญกรรม ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา ๓ วันตั้งแต่วันพุธที่ ๗ -๙ กันยายน ๒๕๕๙</p>	<p>ยผ./ จ.เพชรบูรณ์ ปค./สธ.</p> <p>ปค.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.